

บทนำ

หลินหว่านฝันอีกแล้ว

เรื่องราวในความฝันเกี่ยวข้องกับจุดจบของหลี่หลิงหว่าน ตั๋วประกอบหญิงในนิยายเรื่อง 'น้องสาวขุนนางทรราช' ที่เธอเขียน จนเกือบจะจบอยู่แล้ว

ช่วงตงจื้อ*

ยามที่หิมะตกหนัก ณ วัดร้างแห่งหนึ่งบริเวณชานเมืองหลวง หลี่หลิงหว่านถูกตัดลิ้น ถูกป้อนหญ้าไส้ขาด** และกำลังเกลือกกลิ้งไปมา บนพื้นอันเย็นเยียบด้วยความเจ็บปวด ที่ด้านข้างมีบุรุษผู้หนึ่งยืนอยู่ เขาสวมเสื้อคลุมกำมะหยี่สีดำตัวใหญ่ดูสะอาดหมดจด ใบหน้าคมคาย

* ตงจื้อ เป็นหนึ่งในสี่ฤดูลักษณะของจีน หมายถึงวันที่หนาวที่สุดในรอบปี คือช่วงวันที่ 21, 22 หรือ 23 ธันวาคม ตรงกับช่วงเหมายัน

** หญ้าไส้ขาด (Heartbreak Grass) เป็นพืชมีพิษ ในไทยรู้จักในชื่อเพชรฆาตสีทอง เป็นไม้เลื้อย ออกดอกเป็นช่อสีเหลือง น้ำยางของมันมีพิษร้ายแรงมาก เมื่อกินเข้าไปจะมีอาการมึนงง สั่น ชัก หมดสติ และเสียชีวิตในที่สุด

• *นิยายเรื่องหน้าไม่ได้กึ่งหน้า! 1*

โตดเด่นแผ่กลิ่นอายสง่างามออกมา ทว่าดวงตาที่เธอใช้มองเธอกลับเยือกเย็นอำมหิตจนน่ากลัว

หลินหว่านหวีดร้องเสียงดังก่อนสะดุ้งตื่นขึ้นมา บนหน้าผากเต็มไปด้วยหยดเหงื่อเม็ดเล็กๆ

เดิมทีโจวซือ* กำลังพูดเสียงเบาคอยกำชับบรรดาสาวใช้อยู่ที่ด้านนอกถึงเรื่องที่จะต้องระมัดระวังในช่วงหลายวันนี้ พอได้ยินเสียงหวีดร้องดังขึ้นมา นางก็รีบเดินอ้อมฉากบังลมทอลายดอกอวี่หัลัน** ก้าวเร็ว ๆ มาจนถึงหน้าเตียง โน้มตัวลงพลาวยื่นมือออกไปลูบศีรษะของหลินหว่านแล้วเอ่ยถามว่า "หว่านวาน เกิดอะไรขึ้นลูก"

หลินหว่านเงยหน้าขึ้นมองไปที่คนตรงหน้าอย่างเหม่อลอย

เธอข้ามมิติมาที่นี่ได้สองวันแล้ว และก็รู้ว่าหญิงสาวหน้าตางดงามผู้นี้ก็คือแม่แท้ๆ ของ 'หลี่หลิงหว่าน'

ก็นะ... เธอจะไม่รู้จักอีกฝ่ายได้อย่างไร ในเมื่อโจวซือผู้นี้ก็เป็นเหมือนกับหลี่หลิงหว่าน ต่างเป็นตัวละครที่เธอเขียนขึ้นมาในนิยายเรื่อง 'น้องสาวขุนนางทรรราช' ทั้งสิ้น

แล้วก็ก็เป็นเพราะว่ารับรู้ความจริงในเรื่องนี้ หลินหว่านถึงได้อยากจจะร้องไห้ขึ้นมา

ก่อนจะข้ามมิติมาเธอเป็นนักเขียนที่เซ็นสัญญา กับบริษัท จิ้นเจียงเหวินเสวี่ยเฉิง ที่ผ่านมาเธอแทบจะเป็นคนไร้ตัวตนคนหนึ่ง อยู่ๆ วันหนึ่งเธอกลับเกิดแรงบันดาลใจเขียนนิยายเรื่อง 'น้องสาวขุนนางทรรราช'

* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้คำว่า 'ซือ' (หมายความว่ามีนามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิมของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดเจนก็มี

** ดอกอวี่หัลัน หมายถึงดอกแมกโนเลีย

หลังจากข้าหายดีแล้ว ข้าจะไปหาท่านด้วยตนเองเจ้าคะ"

โจรซื่อได้ยินแล้วถึงได้ยอมให้ไล่เว่ยประกองตนเองกลับไป ทว่าก่อนจากไปยังคงกำชับให้หลินหว่านนอนพักผ่อนให้มาก อย่าลืมเปลี่ยนยาให้ตรงเวลา และห้ามให้บาดแผลโดนน้ำเป็นอันขาด "ถ้ามีแผลเป็นขึ้นมา เช่นนั้นก็แย่แล้ว"

หลินหว่านผงกศิระชะตอปรับทุกข์ คำอย่างอดทน รอจนโจรซื่อออกไปแล้วหลินหว่านก็สลัดผ้าหม่มบนตัวทิ้งทันที เหวอวางขาไปกับพื้นต้องการจะลุกขึ้นยืน

สาวใช้ที่เดิมที่ยืนอยู่ด้านข้างรีบร้อนเดินขึ้นมาประคอง ผู้เป็นนาย บนใบหน้าปรากฏรอยยิ้มประจบประแจง เอ่ยถาม "คุณหนูต้องการอะไรหรือ สั่งให้บ่าวไปทำให้ก็เหมือนกัน เหตุใดต้องลุกขึ้นมาด้วย เจ้าคะ"

หลินหว่านเหลือบมองนางคราหนึ่ง เสื่อก็กส์ชิมพุดใสคู่กับกระโปรงยาวสีชมพู บนศีรษะปักปิ่นเงินลายดอกท้อ มีรูปโฉมน่ามอง นับได้ว่ามีความบริสุทธิ์งดงามอยู่หลายส่วน

ในใจหลินหว่านคาดเดาว่าสาวใช้ผู้นี้ น่าจะเป็น 'ฮว่าฝิง' ดังนั้น เธอจึงลองหยั่งเชิงด้วยการเรียกออกไป "ฮว่าฝิง?"

ฮว่าฝิงรีบรับคำ ทั้งยังถามขึ้นมาอีกครั้ง "คุณหนูจะสั่งอะไรหรือ เจ้าคะ"

ในใจหลินหว่านกำลังคิดว่า เรื่องจะสั่งอะไรบ้างนั้นคงไม่กล้ามี แต่เรื่องที่หลังจากนี้จะไม่กล้าให้เจ้าอยู่ข้างกายซ้ำอีกต่อไปแล้วนั้น นับว่ามีอยู่

• หนังสือนางเงือกหน้าไม้ใต้น้ำ! ๑

เหมือนดังคำพูดที่ว่า 'เจ้านายเป็นอย่างไรบ่าวก็ยอมเป็นเช่นนั้น' ตามเนื้อหาในนิยายแต่เดิมแล้ว ฮว่ามิงสาวใช้ข้างกายหลี่หลิงหว่านผู้นี้ ก็หาใช้ตัวละครที่ดีอะไร

ช่วงแรกร่วมมือกับหลี่หลิงหว่านทำเรื่องร้ายๆ ด้วยกัน แคสร้าง ความลำบากต่างๆ นานาให้กับนางเอก 'หลี่หลิงเยี่ยน' ก็แล้วไปเถอะ ยังจะไปเหยียบย่ำทำร้าย 'หลี่เหว่ยหยวน' อนาคตขุนนางกังฉินผู้มากอำนาจ ทำให้ตอนสุดท้ายหลังจากที่หลี่หลิงหว่านพ่ายแพ้แล้ว ฮว่ามิงก็ละทิ้ง ผู้เป็นนายเพื่อปกป้องชีวิตตนเอง พยายามโยนความผิดทุกอย่าง มาที่ตัวหลี่หลิงหว่านอย่างเต็มที่ หลงระเริงคิดว่าจะถอนตัวออกมาได้

แต่เห็นได้ชัดว่าฮว่ามิงประเมินความใจแคบของหลี่เหว่ยหยวน ต่ำเกินไป สุดท้ายก็ยังถูกลี้เหว่ยหยวนจับรอกสารหนูซามหนึ่งลงไปตามเดิมอยู่ดี

หลิงหว่านคิดมาถึงตรงนี้ก็ตั้งแขนตนเองออกมาจากมือของฮว่ามิง "อากาศเย็น ไปหยิบเสื้อคลุมกันลมมาคลุมให้ข้าที"

หลิงหว่านสีหน้าเรียบเฉย แมแต่หน้าเสีงก็เฉยชา ฮว่ามิงได้ยิ้นแล้ว ในใจอธิษฐานสักคืนมาไม่ได้

แต่ใคร่ครวญอีกทีนางก็คิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากที่เมื่อครุ่นนายหญิง มาหา คุณหนูถึงได้รู้สักอารมณ์เสียขึ้นมา นางจึงไม่เก็บมาใส่ใจ เพียงหันไปสั่งสาวใช้อีกคนที่ยืนอยู่ในห้อง "เสี่ยวซาน ไปหยิบเสื้อคลุมกันลม ตัวหนึ่งมาให้คุณหนู"

เสี่ยวซานรับคำก่อนจะรีบร้อนหมุนตัวไปหยิบเสื้อคลุมขนนกสีแดงสดใส ที่แขวนอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วเดินถือเข้ามา

• นางจเรื่องหน้าไม้ได้กงหน! ๑

สีเหลืองที่เย็นหยัดอยู่ตรงมุมกำแพงริมน้ำ มีหิมะบางๆ ชั้นหนึ่งอยู่บนพื้น มองดูแล้วทำให้จิตใจสดชื่นเป็นอย่างยิ่ง

หลังหลิ่งหว่านยกเท้าก้าวลงจากระเบียงทางเดินไป

ในอากาศยังมีเกล็ดหิมะเกล็ดเล็กๆ ไปรยปรายลงมา เสี่ยวชานกางร่มผ้าไหมเคลือบน้ำมันสีเขียวยอกบังหิมะบนศีรษะหลิ่งหว่าน แต่นางกลับเห็นว่ายุ่งยาก บอกให้เสี่ยวชานกางบังหิมะบนศีรษะตนเองไปคนเดียวก็พอ ส่วนนางกลับยกหมวกคลุมศีรษะของเสื้อคลุมชั้นสวม แล้วเดินต่อไปในสวนดอกไม้ เท้าของนางสวมรองเท้าที่ทำมาจากหนังแพะ จึงไม่กลัวความชื้นจากกองหิมะบนพื้น เพียงมุ่งหน้าเดินไปยังสวนดอกไม้ในมุมที่อยู่ลึกเข้าไป

เสี่ยวชานรีบร้อนติดตามมาด้านหลัง

เดิมที่เจ้าของร่างเดิมหลิ่งหว่านในนิยายก็เป็นเพียงตัวประกอบหญิงเท่านั้น ทั้งยังเป็นแค่ตัวประกอบหญิงในนิยายช่วงครึ่งแรก จำนวนครั้งในการปรากฏตัวนับได้ว่าไม่มาก เกี่ยวกับสาวใช้ข้างกายนางนั้น หลิ่งหว่านยอมไม่เสียเวลาไปอธิบายอะไรมากมาย เสี่ยวชานเองก็มิกล้าวถึงแค่น้อยนิดเพียงไม่กี่คำว่ามีสาวใช้คนนี้ปรากฏตัวอยู่เท่านั้น แท้จริงแล้วอีกฝ่ายมีนิสัยเช่นไร เป็นคนแบบไหนนั้นก็ไม่เคยเขียนถึงมาก่อนแม้แต่ประโยคเดียว

แต่คิดไม่ถึงว่าเสี่ยวชานจะเป็นคนจงรักภักดีต่อเจ้านายขนาดนี้

เห็นหลิ่งหว่านยังคงมุ่งหน้าเดินตรงไป นางก็ไม่ว่าสนใจ ความลำบากในการย่อเดิน รีบก้าวเท้าอย่างทุลักทุเลบนกองหิมะมาขวางที่ด้านหน้าหลิ่งหว่านพร้อมรีบร้อนเอ่ย "คุณหนู ท่านเดินไปไกลกว่านี้

เขาจะต้องกลับมาแก้แค้นคนที่เคยเยาะเย้ยดูถูกเหยียบย้ำเขาอย่างบ้าคลั่ง
ซึ่งหนึ่งในนั้นยังรวมหลี่หลิงหว่านอยู่ด้วย...

เพียงชั่วพริบตาหลี่หลิงหว่านก็คิดถึงจุดจบอันน่าอนาถของ
เจ้าของร่างเดิมในนิยายขึ้นมาได้ทันที นางพลันรู้สึกว่่าทั้งร่างกำลัง
สั่นสะท้าน กระทั่งลมหายใจที่ออกมาในตอนนี้อย่างไม่อุ่นเหมือนแต่ก่อน
กลับเป็นไอน้ำแข็งที่เต็มไปด้วยความเย็นยะเยือกและแผงไว้ซึ่งกลิ่นอาย
ของความตาย

นางมองหลี่เหวยหยวนด้วยหัวใจที่สั่นระรัว ก่อนจะพยายามฝืน
ใบหน้าให้แทบแข็งกระด้างเหยียดรอยยิ้มออกมาด้วยอยากแสดงเจตนาดี
ต่อหลี่เหวยหยวน แต่สายตาของเด็กหนุ่มยังคงประจักษ์มีดน้ำแข็ง
อันคมกริบเช่นเดิม

หลี่หลิงหว่านรู้สึกว่่าหัวใจอันบอบบางในอกของนางนั้นใกล้จะถูก
สายตายืนเยียบอำมหิตของเขามองจนเป็นรูพรุนแล้ว สองขาของตนเอง
ก็สั่นระริกจนเกือบจะยืนไม่ไหว นางแทบทรุดลงไปกองกับพื้นอยู่แล้ว

เป็นสายตาที่ทำให้คนอายุขัยสั้นจริงๆ เพียงแค่ถูกเขาจ้อง
ก็รู้สึกกดดันมากขนาดนี้แล้ว ภายหลังกนางจะยังประจบประแจงและ
เกาะแข้งเกาะขาเขาได้อย่างไร จะไม่ถูกเขาทำให้แข็งจนกลายเป็น
น้ำแข็งแคะสลักที่ไม่มีวันเกิดใหม่ได้อีกตลอดไปเลยหรือ

หลี่หลิงหว่านพลันรู้สึกว่่าหนทางข้างหน้าช่างมืดมิดยิ่งนัก

หลี่เหวยหยวนไม่ได้มองหลี่หลิงหว่านอีก เด็กหนุ่มถึงสายตาย
ของตนเองกลับมาแล้วเดินมุ่งหน้าต่อไปตามทางของตน ท่ามกลางหิมะ
ที่ยังตกอยู่เขาไม่เหลือบแลไปที่ใดสักนิด

